



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ  
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดการ  
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค  
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อ  
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแยกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๑๙ ราย  
และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๑๐๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชี ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามแนบท้าย  
ประกาศนี้เป็นอันยกเลิก

**การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก**

การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคล  
ตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร โดยกำหนด  
วันรายงานตัว ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง จะบรรจุและ  
แต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่ ตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง  
ตามมาตราฐานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ ก.ค.ศ.กำหนดและผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และ  
วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับวัน เวลา และสถานที่การพัฒนา ก่อนแต่งตั้งจะแจ้งให้ทราบ  
ตามวันที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเจียร ทองนุ่น)

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช